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Rútuferðir í Bláfjöll 
Ágæti bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir gestir 
Ég heiti Bryndís Bjarnadóttir og ætla ég að kynna fyrir ykkur tillögu um rútuferðir frá 
Hafnarfirði í Bláfjöll.
Þar sem Hafnarfjarðarbær vinnur að heilsueflandi aðgerðum, kom upp sú tillaga um að hafa 
rútuferðir frá Hafnarfirði og upp í Bláfjöll. Það hefur einungis verið ein sameiginleg rúta sem 
stoppar á þremur bensínstöðvum í Reykjavík og fer hún einu sinni á dag hvora leið, þegar 
veður leifir. Ég og vinir mínir tökum þessa rútu í nánast hvert skipti sem við förum upp í 
Bláfjöll á skiði og höfum við tekið eftir því að margir krakkar úr Hafnarfirði nýta sér þessa 
þjónustu. Eini gallinn við það er að það getur verið erfitt fyrir okkur að komast inn í 
Reykjavík þar sem rútan fer um fjögur leytið á virkum dögum. Við höldum að ef það verða 
rútuferðir héðan frá Hafnarfirði að það verði auðveldara fyrir marga krakka að eiga 
möguleika á að komast á skíði og að ennþá fleiri munu vilja nýta sér þann valkost.


